

14. รายการระหว่างกัน

14.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคล/บริษัทที่มีความขัดแย้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ ดังนี้

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายเกียรติ วิมลเฉลา (“นายเกียรติ”)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 45.80 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ▪ เป็นสามีของนางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา ▪ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา (“นางวัชรภรณ์”)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 11.40 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ▪ เป็นภรรยาของนายเกียรติ วิมลเฉลา ▪ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
กิจการร่วมค้าสยามราชธานี (“JVSR”)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ มีสัดส่วนร่วมค้าร้อยละ 90.00 ในส่วนแบ่งของกำไรหรือขาดทุน
กิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจีเนียริ่งโปรดักส์ (“JVEPC”)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ มีสัดส่วนร่วมค้าร้อยละ 25.00 ในส่วนแบ่งของกำไรหรือขาดทุน
บริษัท วิมลเฉลา จำกัด (“VMC”) ธุรกิจ: ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย <ul style="list-style-type: none"> - นายเกียรติ วิมลเฉลา ถือหุ้นบริษัท วิมลเฉลา จำกัด ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว - นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา ถือหุ้นบริษัท วิมลเฉลา จำกัด ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ▪ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเฉลา ▪ เป็นบริษัทที่นายไกร วิมลเฉลา และนางสาวอรสา วิมลเฉลา ซึ่งเป็นพี่น้องของนายเกียรติ วิมลเฉลา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ <ul style="list-style-type: none"> - นายไกร วิมลเฉลา ถือหุ้นบริษัท วิมลเฉลา จำกัด ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว - นางสาวอรสา วิมลเฉลา ถือหุ้นบริษัท วิมลเฉลา จำกัด ร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
บริษัท สยามราชธานี จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเฉลา

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
(“SRTN”) ธุรกิจ: รับจ้างเหมาแรงงานทั่วไป นำเข้าและขายอุปกรณ์เครื่องจักร	<ul style="list-style-type: none"> ■ เป็นบริษัทที่นายไกร วิมลเจลาซึ่งเป็นพี่ชายของนายเกียรติ วิมลเจลา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
บริษัท สยามราชธานี ออโตเมชัน จำกัด (“SRA”) ธุรกิจ: นำเข้าอุปกรณ์เครื่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องจักร มอเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย <ul style="list-style-type: none"> - นายเกียรติ วิมลเจลา ถือหุ้นบริษัท สยามราชธานี ออโตเมชัน จำกัด ร้อยละ 64.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ■ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเจลา ■ เป็นบริษัทที่นางสาวอรสา วิมลเจลา ซึ่งเป็นพี่สาวของนายเกียรติ วิมลเจลา เป็นกรรมการ
บริษัท เอสอาร์ เทค พลัส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สยามราชธานี เอ็นจิเนียริง จำกัด) (“SRTP”) ธุรกิจ: นำเข้าผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ ตัวแทนขายโรงงาน เครื่องจักร และขบวนการผลิตจากต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ในปี 2556 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเจลา ซึ่งหลังจากจัดโครงสร้างใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จะไม่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไป เนื่องจากเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นายเกียรติ วิมลเจลาได้ขายหุ้นให้กับบุคคลที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อีกทั้งนายเกียรติ วิมลเจลาได้ลาออกจากการเป็นกรรมการแล้วในปี 2557
บริษัท พีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริง จำกัด (“PPM”) ธุรกิจ: นำเข้าและจำหน่ายปั๊มน้ำและอุปกรณ์รับเหมาก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> ■ เป็นบริษัทที่นางสาวอรสา วิมลเจลา ซึ่งเป็นพี่สาวของนายเกียรติ วิมลเจลา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (“UBA”) ธุรกิจ: ให้บริการบริหารจัดการ ระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> ■ เป็นบริษัทที่นางสาวอรสา วิมลเจลา ซึ่งเป็นพี่สาวของนายเกียรติ วิมลเจลา เป็นกรรมการ
บริษัท สยามราช ทราเวล จำกัด (“Siam T”) ธุรกิจ: จำหน่ายตั๋วเครื่องบินและจัดทัวร์	<ul style="list-style-type: none"> ■ เป็นบริษัทที่นางสาวอรสา วิมลเจลา ซึ่งเป็นพี่สาวของนายเกียรติ วิมลเจลา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท สยามราชธานี (ตะวันออก) จำกัด (“Siam East”) ธุรกิจ: ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ที่ใช้ใน โรงงานอุตสาหกรรมและบริการทุก ชนิด	<ul style="list-style-type: none"> ■ เป็นบริษัทที่นางสาวอรสา วิมลเฉลา ซึ่งเป็นพี่สาวของ นายเกียรติ วิมลเฉลา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด (“EN Tech”) ธุรกิจ: บริการกำจัดขยะ ขยายขยะคัดแยก	<ul style="list-style-type: none"> ■ เป็นบริษัทที่นายไกร วิมลเฉลา ซึ่งเป็นพี่ชายของ นายเกียรติ วิมลเฉลา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 68.70 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
บริษัท เค เวนเจอร์ จำกัด (“K Venture”) ธุรกิจ: ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่ ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย <ul style="list-style-type: none"> - นายเกียรติ วิมลเฉลา ถือหุ้นบริษัท เค เวนเจอร์ จำกัด ร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ■ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเฉลา
บริษัท กฤตน์ เวนทูรา จำกัด (“K Ventura”) ธุรกิจ: ลงทุนในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย <ul style="list-style-type: none"> - นายเกียรติ วิมลเฉลา ถือหุ้นบริษัท กฤตน์ เวนทูรา จำกัด ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว - นางวัชรารภรณ์ วิมลเฉลา ถือหุ้นบริษัท กฤตน์ เวนทูรา จำกัด ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ■ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเฉลา และนางวัชรารภรณ์ วิมลเฉลา
บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำกัด (“VIC”) ธุรกิจ: ผลิตพลาสติกเม็ด,พลาสติกแท่ง, พลาสติกผง และผลิตภัณฑ์พลาสติก ทุกชนิด	<ul style="list-style-type: none"> ■ เป็นบริษัทที่นายไกร วิมลเฉลา ซึ่งเป็นพี่ชายของ นายเกียรติ วิมลเฉลา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 29.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

14.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคล/บริษัทที่มีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้

1. นายเกียรติ วิมลเจลา

ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ค่าเช่า บริษัทฯ เช่าที่ดินจากนายเกียรติ เพื่อเป็นที่ตั้งของสถานี NGV และจุดพักรถ ▪ เจ้าหนี้อื่น นายเกียรติเป็นเจ้าหนี้อื่นของบริษัทฯ ณ วันสิ้นงวดบัญชี ซึ่งเกิดจากรายการค่าเช่าข้างต้น 	0.48	0.48	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินซึ่งตั้งอยู่โฉนดเลขที่ 6242 ตำบลดอนแดง อำเภอขามเฒ่าลือชัยบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ในกรรมสิทธิ์ของนายเกียรติ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสถานีบริการ NGV และจุดพักรถ โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2575 ในอัตราค่าเช่า 20,000 บาทต่อเดือน ▪ บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินซึ่งตั้งอยู่โฉนดเลขที่ 124347 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในกรรมสิทธิ์ของนายเกียรติ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสถานีบริการ NGV และจุดพักรถโดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2575 ในอัตราค่าเช่า 20,000 บาทต่อ 	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนไปเช่าที่ดินดังกล่าวกับ K Venture แทน

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			เดือน ■ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทฯ จะทำการ เช่าที่ดินดังกล่าวกับ K Venture แทน เนื่องจากนายเกียรติได้จำหน่ายที่ดิน ให้กับ K Venture ในเดือนธันวาคม 2557 แล้ว	
■ <u>ค่าเช่า</u> บริษัทฯ เช่ารถยนต์จาก นายเกียรติ ■ <u>เจ้าหนี้อื่น</u> นายเกียรติเป็นเจ้าหนี้อื่น ของบริษัทฯ ณ วันสิ้นงวด บัญชี ซึ่งเกิดจากรายการ ค่าเช่ารถยนต์	0.24	0.24	■ บริษัทฯ ทำสัญญาเช่ารถยนต์จากนาย เกียรติเพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัทฯ โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2555 ถึง 14 มีนาคม 2558 ในอัตราค่าเช่า 20,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่าง คู่สัญญา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ต่อ สัญญาเช่าเมื่อครบกำหนดสัญญา	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ เกิดขึ้นในอดีต และบริษัทฯ จะไม่ต่อ สัญญาเช่าหลังครบกำหนดสัญญา
■ <u>เจ้าหนี้อื่น</u> นายเกียรติทตรงจ่าย ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	-	0.03	■ นายเกียรติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ได้ทตรง จ่ายให้กับบริษัทฯ โดยเป็นค่าอุปกรณ์ สำนักงาน ทั้งนี้ จำนวนที่เรียกเก็บเป็นไป ตามที่เกิดขึ้นจริง	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งเกิดจากความจำเป็นใน ขณะนั้น

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> ▪ เงินให้กู้ยืม บริษัทฯ ให้นายเกียรติ กู้ยืมเงิน ▪ ดอกเบี้ยรับ บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับจาก รายการให้นายเกียรติกู้ยืม เงิน ณ วันสิ้นงวดบัญชี ▪ ลูกหนี้อื่น บริษัทฯ มีดอกเบี้ยค้างรับ จากนายเกียรติ ณ วันสิ้น งวดบัญชีจากการให้กู้ยืม เงิน 	ยอดต้นปี - เพิ่มขึ้นระหว่างปี - ลดลงระหว่างปี (-) ยอดปลายปี -	ยอดต้นปี - เพิ่มขึ้นระหว่างปี 126.27 ลดลงระหว่างปี (-) ยอดปลายปี 126.27 0.22 0.22	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่นาย เกียรติ เพื่อนำไปใช้ในการปรับโครงสร้าง กลุ่มบริษัทฯ และเตรียมความพร้อมในการ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ในรอบปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืม จำนวน 126.27 ล้านบาท ▪ มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราใกล้เคียงกับต้นทุนการกู้ยืม ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มี หลักทรัพย์ค้ำประกันและมีกำหนดชำระคืน เมื่อทวงถาม ▪ อย่างไรก็ตาม นายเกียรติได้ชำระคืนเงิน กู้ยืมคงเหลือทั้งหมดจำนวน 126.27 ล้าน บาทแล้วในเดือนมกราคม 2558 ▪ บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับสำหรับปี 2557 จำนวน 0.22 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างรับ สำหรับปี 2557 จำนวน 0.22 ล้านบาท 	<p>การทำรายการดังกล่าวเกิดขึ้นในอดีต โดยเป็นการให้กู้ยืมเงินตามอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นอัตราใกล้เคียงกับต้นทุนการกู้ยืม ของบริษัทฯ เพื่อใช้สำหรับปรับโครงสร้าง กลุ่มบริษัทฯ อีกทั้ง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับ ชำระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวจากนาย เกียรติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ใน อนาคต การให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ ไม่มี อำนาจควบคุมและไม่ได้รับประโยชน์ทาง ธุรกิจไม่อาจจะกระทำได้</p>



ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none">เงินให้กู้ยืม JVSR ให้นายเกียรติกู้ยืม เงินดอกเบี๋ยรับ JVSR มีดอกเบี๋ยรับจาก รายการให้นายเกียรติกู้ยืม เงิน ณ วันสิ้นงวดบัญชีลูกหนี้อื่น JVSR มีดอกเบี๋ยค้างรับ จากนายเกียรติ ณ วันสิ้น งวดบัญชีจากการให้กู้ยืม เงิน	ยอดต้นปี - เพิ่มขึ้นระหว่างปี 28.00 ลดลงระหว่างปี (-) ยอดปลายปี 28.00 0.10 0.10	ยอดต้นปี 28.00 เพิ่มขึ้นระหว่างปี - ลดลงระหว่างปี (28.00) ยอดปลายปี - 0.19 -	<ul style="list-style-type: none">JVSR ได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่นาย เกียรติ เป็นรายการให้การสนับสนุนทาง การเงินแก่กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ ในรอบปี 2556 JVSR ได้ให้เงินกู้ยืม จำนวน 28.00 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม นายเกียรติได้รับชำระคืนทั้งจำนวนภายใน รอบปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 28.00 ล้าน บาทแล้วมีการคิดดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละ 6.25 ต่อ ปี ซึ่งเป็นอัตราใกล้เคียงกับต้นทุนการกู้ยืม ของ JVSR ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มี หลักทรัพย์ค้ำประกันและมีกำหนดชำระคืน เมื่อทวงถามบริษัทฯ มีดอกเบี๋ยรับสำหรับปี 2556 และ 2557 จำนวน 0.10 ล้านบาท และ 0.19 ล้านบาท ตามลำดับ และดอกเบี๋ยค้างรับ สำหรับปี 2556 จำนวน 0.10 ล้านบาท	การทำรายการดังกล่าวเกิดขึ้นในอดีต โดยเป็นการให้กู้ยืมเงินตามอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นอัตราใกล้เคียงกับต้นทุนการกู้ยืม ของ JVSR อีกทั้ง JVSR ได้รับชำระคืน เงินให้กู้ยืมดังกล่าวจากนายเกียรติเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม หลังจากการ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ไม่ควรมี รายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556		มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> ▪ เงินกู้ยืมระยะสั้น บริษัทฯ กู้ยืมเงินระยะสั้น จากนายเกียรติ 	ยอดต้นปี	232.41	ยอดต้นปี	175.76	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ ได้กู้เงินระยะสั้นจากนายเกียรติ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ ทั้งนี้ ในรอบปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจากนายเกียรติเพิ่มเติมจำนวน 437.82 ล้านบาท และ 601.93 ล้านบาท ตามลำดับ และชำระคืนเงินกู้บางส่วน จำนวน 494.47 ล้านบาทในรอบปี 2556 และในรอบปี 2557 บริษัทฯ ได้ชำระคืน เงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งหมดจำนวน 777.69 ล้านบาท ▪ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากนายเกียรติไม่มีการ คิดดอกเบี้ย ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและ มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม 	การทำรายการดังกล่าวเป็นการรับความ ช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และช่วยเสริมสภาพคล่องในกิจการ มี ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการ คิดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ยแต่อย่างใด
	เพิ่มขึ้นระหว่างปี	437.82	เพิ่มขึ้นระหว่างปี	601.93		
	ลดลงระหว่างปี	<u>(494.47)</u>	ลดลงระหว่างปี	<u>(777.69)</u>		
	ยอดปลายปี	175.76	ยอดปลายปี	-		

2. กิจการร่วมค้าสยามราชธานี

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>รายได้จากการขาย</u> JVSR ซื้อสินค้าจากบริษัท ๆ ▪ <u>ลูกหนี้การค้า</u> บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ JVSR ณ วันสิ้นงวดบัญชี จากการขายสินค้า 	5.30	0.60	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เนื่องจากผู้ผลิตสินค้าต่างประเทศมีคู่ค้า ทางธุรกิจในประเทศไทยที่จำกัด ซึ่งบริษัท ๆ เป็นคู่ค้าทางธุรกิจในสินค้าที่ JVSR ต้องการนำมาใช้ในงานโครงการ บริษัทฯ จึงดำเนินการซื้อสินค้าดังกล่าวจากผู้ผลิต และขายให้แก่ JVSR ในราคาต้นทุนบวก กำไร (ราคาสินค้า + กำไร) โดยมีเงื่อนไข ทางการค้าทั่วไป 	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ ปกติของบริษัทฯ ที่มีเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป มีความสมเหตุสมผล และไม่ได้ ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>รายได้อื่น</u> บริษัทฯ ให้บริการบริหาร สำนักงานแก่ JVSR ▪ <u>ลูกหนี้การค้า</u> บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ JVSR ณ วันสิ้นงวดบัญชี จากการให้บริการบริหาร สำนักงานให้แก่ JVSR 	1.68	2.40	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ JVSR ได้แก่ การบริหารงานในส่วน การเงินและบัญชี ส่วนจัดซื้อและจัดหา ส่วนบริการจัดเก็บ รับและส่งสินค้า ส่วน ทรัพยากรบุคคล และส่วนคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น รายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง บริหารสำนักงาน 	การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงกันระหว่าง คู่สัญญา โดยอ้างอิงประมาณการ ค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานและจำนวนคนที่ ให้บริการ อย่างไรก็ดี การบริหาร สำนักงานไม่ได้เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ จึงควรหลีกเลี่ยงการให้บริการดังกล่าว

ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556		มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> ■ เงินให้กู้ยืม บริษัทฯ ให้ JVSR กู้ยืมเงิน ■ ดอกเบี้ยรับ บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับจากรายการให้ JVSR กู้ยืมเงิน ณ วันสิ้นงวดบัญชี ■ ลูกหนี้อื่น บริษัทฯ มีดอกเบี้ยค้างรับจาก JVSR ณ วันสิ้นงวดบัญชีจากการให้กู้ยืมเงิน 	ยอดต้นปี 2.96 เพิ่มขึ้นระหว่างปี 20.08 ลดลงระหว่างปี (11.54) ยอดปลายปี 11.50		ยอดต้นปี 11.50 เพิ่มขึ้นระหว่างปี 1.09 ลดลงระหว่างปี (12.59) ยอดปลายปี -	0.06 0.08	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ JVSR สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้ ในรอบปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมแก่ JVSR เพิ่มเติมจำนวน 20.08 ล้านบาท และ 1.09 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับชำระคืนบางส่วนภายในรอบปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 11.54 ล้านบาท และในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับคืนในส่วนที่เหลือทั้งหมดจำนวน 12.59 ล้านบาท ■ มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนเงินฝากประจำธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ■ บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับสำหรับปี 2556 และ 2557 จำนวน 0.06 ล้านบาท และ 0.04 ล้านบาท ตามลำดับ และดอกเบี้ยค้างรับสำหรับปี 2556 จำนวน 0.08 ล้านบาท 	การทำรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการร่วมค้าซึ่งบริษัทฯ มีส่วนเป็นผู้ร่วมทุน อย่างไรก็ตาม หากการรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นอีกครั้งจะเป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันและนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทร่วมทุนในอนาคตควรจะต้องคิดอัตราดอกเบี้ยที่เท่ากับหรือสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยต้นทุนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคาร

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> ■ เงินกู้ยืมระยะสั้น บริษัทฯ กู้ยืมเงินระยะสั้น จาก JVSR 	ยอดต้นปี - เพิ่มขึ้นระหว่างปี - ลดลงระหว่างปี (-) ยอดปลายปี -	ยอดต้นปี - เพิ่มขึ้นระหว่างปี 227.92 ลดลงระหว่างปี (188.58) ยอดปลายปี 39.34	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัทฯ ได้กู้เงินระยะสั้นจาก JVSR เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ ทั้งนี้ ในรอบปี 2557 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจาก JVSR จำนวน 227.92 ล้านบาท และชำระคืนเงินกู้บางส่วนจำนวน 188.58 ล้านบาท ในรอบปี 2557 คงเหลือจำนวน 39.34 ล้านบาท ■ มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยต้นทุนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคาร ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ■ บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายสำหรับปี 2556 และ 2557 จำนวน 0.03 ล้านบาท และ 0.53 ล้านบาท ตามลำดับ และดอกเบี้ยค้างจ่ายสำหรับปี 2556 และ 2557 จำนวน 0.03 ล้านบาท และ 0.25 ล้านบาท ตามลำดับ 	การทำรายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและช่วยเสริมสภาพคล่องในกิจการ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยต้นทุนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคาร จึงเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
<ul style="list-style-type: none"> ■ ดอกเบี้ยจ่าย บริษัทฯ มีรายการดอกเบี้ย จ่ายจากการกู้ยืมเงินจาก JVSR ณ วันสิ้นงวดบัญชี 	0.03	0.53		
<ul style="list-style-type: none"> ■ ดอกเบี้ยค้างจ่าย บริษัทฯ มีดอกเบี้ยค้าง จ่ายจากการกู้ยืมเงิน JVSR ณ วันสิ้นงวดบัญชี 	0.03	0.25		

3. กิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจีเนียริงโปรดักส์

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการขาย JVEPC ชื่อสินค้าจากบริษัท 	0.01	0.07	<ul style="list-style-type: none"> เนื่องจากบริษัทฯ มีอำนาจต่อรองกับผู้ขายสินค้า เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงสถานีบริการก๊าซ NGV มากกว่า JVEPC ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการซื้อสินค้าดังกล่าวจากผู้ขาย และขายให้แก่ JVSR ในราคาต้นทุนบวกกำไร (ราคาสินค้า + กำไร) โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป มีความสมเหตุสมผล และไม่ได้ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์
<ul style="list-style-type: none"> รายได้อื่น บริษัทฯ ให้บริการบริหารสำนักงานแก่ JVEPC ลูกหนี้การค้า บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ JVEPC ณ วันสิ้นงวดบัญชีจากการให้บริการบริหารสำนักงานให้แก่ JVEPC 	- 0.26	0.24 0.04	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ JVEPC ได้แก่ การบริหารงานในส่วนการเงินและบัญชี ส่วนจัดซื้อและจัดหา ส่วนบริการจัดเก็บ รับและส่งสินค้า ส่วนทรัพยากรบุคคล และส่วนคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน 	การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานและจำนวนคนที่ให้บริการ อย่างไรก็ดี การบริหารสำนักงานไม่ได้เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ จึงควรหลีกเลี่ยงการให้บริการดังกล่าว

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ค่าเช่า บริษัทฯ เช่าพื้นที่จาก VMC เพื่อเก็บสินค้า (ภายในอาคาร) 	0.72	0.72	บริการต่างๆ จาก VMC เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราค่าเช่าและบริการรวม 303.25 บาทต่อตารางเมตร เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่ระหว่าง 250.00-350.00 บาทต่อตารางเมตร	การเช่าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เนื่องจากปัจจุบันเป็นสัญญาเช่าปีต่อปี จึงควรปรับให้เป็นสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาเช่า 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 3 ปี และกำหนดเงื่อนไขการปรับขึ้นราคาค่าเช่าไม่เกินร้อยละ 10.00 ต่อปี
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ค่าเช่า บริษัทฯ เช่าพื้นที่จาก VMC เพื่อเก็บสินค้า (ภายนอกอาคาร) 	0.14	0.14	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ เช่าพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 จาก VMC เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับเก็บสินค้า โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราค่าเช่า 100.00 บาทต่อตารางเมตร เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่ระหว่าง 85.00-130.00 บาทต่อตารางเมตร 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ เจ้าหน้าที่การค้า บริษัทฯ มียอดเจ้าหน้าที่การค้า VMC ณ วันสิ้นงวดบัญชี จากรายการค้าเช่าข้างต้น 	1.17	1.18	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ เช่าพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 จาก VMC เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสินค้า โดย 	

5. บริษัท สยามราชธานี จำกัด

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>รายได้จากการขายและ บริการ</u> <ul style="list-style-type: none"> • SRTN ซื้อสินค้าจาก บริษัท • SRTN ใช้บริการ ตรวจสอบสภาพ รถยนต์ และซ่อมบำรุง รถยนต์จากบริษัท 	0.73	0.03	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SRTN ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบก๊าซ สำหรับยานยนต์ รวมถึงใช้บริการ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ และซ่อมบำรุง รถยนต์ ในราคาและอัตราค่าบริการตาม ราคาตลาดและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ▪ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จำหน่ายธุรกิจ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบก๊าซสำหรับรถยนต์ ให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้วในเดือน ธันวาคม 2557 ดังนั้น รายการขายอุปกรณ์ ติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ให้บริการ ตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์จะ ไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต 	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ เกิดขึ้นในอดีต มีความสมเหตุสมผลและ เป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดย ปกติ เสมือนกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม ในอนาคต จะไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>ค่าบริการ</u> SRTN เรียกเก็บค่าติดตั้ง ประชาสัมพันธ์รับสมัคร งาน 	0.005	0.002	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เนื่องจาก SRTN เป็นเจ้าของป้าย ประชาสัมพันธ์หน้าอาคารสยามราชธานี และบริษัทฯ ได้ติดประกาศรับสมัครงานบน ป้ายดังกล่าว SRTN จึงเรียกเก็บค่าบริการ เป็นรายเดือน ซึ่งเป็นอัตราตามที่ทั้ง 2 ฝ่าย ตกลงกัน อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวจะ ไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต 	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ เกิดขึ้นในอดีต และจะไม่มีเกิดขึ้นอีก ในอนาคต

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556		มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> ▪ เงินให้กู้ยืม บริษัทฯ ให้ SRTN กู้ยืม เงิน ▪ ดอกเบี้ยรับ บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับจาก รายการให้ SRTN กู้ยืม เงิน ณ วันสิ้นงวดบัญชี ▪ ลูกหนี้อื่น บริษัทฯ มีดอกเบี้ยค้างรับ จาก SRTN ณ วันสิ้นงวด บัญชีจากการให้กู้ยืมเงิน 	ยอดต้นปี 12.60 เพิ่มขึ้นระหว่างปี 11.00 ลดลงระหว่างปี (23.60) ยอดปลายปี -	ยอดต้นปี - เพิ่มขึ้นระหว่างปี - ลดลงระหว่างปี (-) ยอดปลายปี -	0.09	0.09	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ SRTN สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยในรอบปี 2556 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมแก่ SRTN เพิ่มเติมจำนวน 11.00 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับชำระคืนทั้งหมดภายในรอบปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 23.60 ล้านบาท ▪ มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนเงินฝากประจำธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ▪ บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับสำหรับปี 2556 จำนวน 0.04 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างรับสำหรับปี 2556 และ 2557 จำนวน 0.09 ล้านบาท และ 0.09 ล้านบาท ตามลำดับ 	การทำรายการดังกล่าวเกิดขึ้นในอดีต อีกทั้ง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวจาก SRTN เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ในอนาคต การให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจไม่อาจจะกระทำได้
<ul style="list-style-type: none"> ▪ เงินกู้ยืมระยะสั้น บริษัทฯ กู้ยืมเงินระยะสั้น จาก SRTN 	ยอดต้นปี - เพิ่มขึ้นระหว่างปี 22.30 ลดลงระหว่างปี (-) ยอดปลายปี 22.30	ยอดต้นปี 22.30 เพิ่มขึ้นระหว่างปี - ลดลงระหว่างปี (22.30) ยอดปลายปี -	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ ได้กู้เงินระยะสั้นจาก SRTN เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ ทั้งนี้ ในรอบปี 2556 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจาก SRTN จำนวน 22.30 ล้านบาท โดยในรอบปี 2557 บริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะ 	การทำรายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและช่วยเสริมสภาพคล่องในกิจการ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับเป็นอัตราที่ต่ำ

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ดอกเบียจ่าย บริษัทฯ มีรายการดอกเบียจ่ายจากการกู้ยืมเงินจาก SRTN ณ วันสิ้นงวดบัญชี 	-	0.26	<p>สิ้นทั้งหมดจำนวน 22.30 ล้านบาท ทั้งนี้ การกู้ยืมเงินระยะสั้นจาก SRTN</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ มีการคิดดอกเบียร้อยละ 3.00 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบียที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบียต้นทุนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคาร ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ▪ บริษัทฯ มีดอกเบียจ่ายสำหรับปี 2557 จำนวน 0.26 ล้านบาท 	<p>กว่าอัตราดอกเบียต้นทุนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคาร จึงเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ</p>

6. บริษัท สยามราชธานี ออโตเมชัน จำกัด

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายได้อื่น บริษัทฯ ให้บริการบริหาร สำนักงานแก่ SRA และ เรียกเก็บค่าใช้จ่าย สำนักงานอื่นๆ ▪ ลูกหนี้การค้า บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ SRA ณ วันสิ้นงวดบัญชีจากการ ให้บริการบริหารสำนักงาน แก่ SRA 	1.17	2.70	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ SRA ได้แก่ การบริหารงานในส่วนการเงิน และบัญชี ส่วนจัดซื้อและจัดหา ส่วนบริการ จัดเก็บ รับและส่งสินค้า ส่วนทรัพยากร บุคคล และส่วนคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ จึง เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือน ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างบริหาร สำนักงาน ▪ บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในสำนักงาน ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ และค่าเช่าอุปกรณ์ สำนักงาน ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การทำรายการดังกล่าวมีการคิด ค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลง กันระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิง ประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณ งานและจำนวนคนที่ให้บริการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ควรจะต้อง ให้บริการบริหารสำนักงานอีก เนื่องจากไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ▪ การทำรายการดังกล่าวมีการคิด ค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จึงมีความสมเหตุสมผล
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ซื้อสินค้าและบริการ บริษัทฯ ซื้อสินค้าและรับ บริการจาก SRA ▪ เจ้าหนี้การค้า บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี การค้า SRA ณ วันสิ้นงวด บัญชี จากรายการซื้อ สินค้าและบริการและค่า ก่อสร้างข้างต้น 	1.94	1.22	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เนื่องจาก SRA เป็นคู่ค้าทางธุรกิจของ สินค้าที่ใช้คู่กับสินค้าที่บริษัทฯ เป็นคู่ค้า ทางธุรกิจอยู่ บริษัทฯ จึงซื้อสินค้าจาก SRA เพื่อจำหน่ายต่อให้ลูกค้าและเพื่อ ติดตั้งในโครงการของบริษัทฯ ในราคา ตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป 	<p>การทำรายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการ ดำเนินธุรกิจโดยปกติ เสมือนกับการทำ รายการกับบุคคลภายนอก</p>

7. บริษัท เอสอาร์ เท็ค พลัส จำกัด

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายได้อื่น บริษัทฯ ให้บริการบริหาร สำนักงานแก่ SRTP และ เรียกเก็บค่าใช้จ่าย สำนักงานอื่นๆ ▪ ลูกหนี้การค้า บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ SRTP ณ วันสิ้นงวดบัญชี จากการให้บริการบริหาร สำนักงานแก่ SRTP 	<p>0.67</p> <p>0.12</p>	<p>0.39</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ SRTP ได้แก่ การบริหารงานในส่วน การเงินและบัญชี ส่วนจัดซื้อและจัดหา ส่วนบริการจัดเก็บ รับและส่งสินค้า ส่วน ทรัพยากรบุคคล และส่วนคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น รายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง บริหารสำนักงาน ▪ บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในสำนักงาน ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ และค่าเช่าอุปกรณ์ สำนักงาน ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การทำรายการดังกล่าวมีการคิด ค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลง กันระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิง ประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณ งานและจำนวนคนที่ให้บริการ อย่างไร ก็ดี การบริหารสำนักงานไม่ได้เป็น ธุรกิจหลักของบริษัทฯ จึงควร หลีกเลี่ยงการให้บริการดังกล่าว ▪ การทำรายการดังกล่าวมีการคิด ค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จึงมีความสมเหตุสมผล

8. บริษัท พีทีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายได้อื่น บริษัทฯ ให้บริการบริหาร สำนักงานแก่ PPM และ เรียกเก็บค่าใช้จ่าย สำนักงานอื่นๆ ▪ ลูกหนี้การค้า บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ PPM ณ วันสิ้นงวดบัญชี จากการให้บริการบริหาร สำนักงานแก่ PPM 	<p>-</p> <p>0.04</p>	<p>0.07</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ PPM ได้แก่ การบริหารงานในส่วนการเงิน และบัญชี ส่วนจัดซื้อและจัดหา ส่วนบริการ จัดเก็บ รับและส่งสินค้า ส่วนทรัพยากรบุคคล และส่วนคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน ▪ บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในสำนักงาน ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ และค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ▪ อย่างไรก็ตาม การให้บริการบริหารสำนักงานจะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากเดือนมีนาคม 2558 เนื่องจาก PPM จะดำเนินการเอง 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานและจำนวนคนที่ให้บริการ อย่างไรก็ตาม การบริหารสำนักงานไม่ได้เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ จึงควรหลีกเลี่ยงการให้บริการดังกล่าว ▪ การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จึงมีความสมเหตุสมผล

9. บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>รายได้จากการขาย</u> UBA ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ 	-	9.15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เนื่องจาก UBA ต้องการใช้ระบบอุปกรณ์ วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องในโรงบำบัดน้ำเสีย ที่ มีคุณลักษณะตรงกับสินค้าที่บริษัทฯ เป็นคู่ ค้าทางธุรกิจอยู่ บริษัทฯ จึงจำหน่ายสินค้า ให้แก่ UBA ในราคาต้นทุนบวกกำไรส่วน เพิ่ม (ราคาสินค้า + ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง + กำไร) ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับอัตรา กำไรที่บริษัทฯ ได้รับจากการจำหน่ายป้ มอุตสาหกรรมให้กับบุคคลภายนอก และมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป 	การทำรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและ เป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดย ปกติของบริษัทฯ เสมือนกับการทำ รายการกับบุคคลภายนอก

11. บริษัท สยามราชธานี (ตะวันออก) จำกัด

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>ซื้อสินค้า</u> บริษัทฯ ซื้อสินค้าจาก Siam East 	-	1.52	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เนื่องจากลูกค้าของบริษัทฯ ต้องการใช้ปั๊ม อุตสาหกรรมที่ Siam East เป็นคู่ค้าทาง ธุรกิจอยู่ บริษัทฯ จึงซื้อสินค้าจาก Siam East เพื่อนำไปขายต่อให้กับลูกค้า โดย อัตรากำไรที่บริษัทฯ ได้รับจากการ จำหน่ายสินค้านี้ดังกล่าวให้แก่ลูกค้า สามารถเทียบเคียงได้กับอัตรากำไรที่ บริษัทฯ ได้รับจากการจำหน่ายสินค้าอื่นใน กลุ่มธุรกิจปั๊มอุตสาหกรรม 	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ ปกติของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผล โดยบริษัทฯ สามารถจำหน่ายสินค้าและ ได้รับกำไรในอัตราที่เทียบเคียงกับการ จำหน่ายสินค้าอื่นในกลุ่มธุรกิจปั๊ม อุตสาหกรรม

12. บริษัท เอ็น เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>รายได้จากการขายและ บริการ</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ EN Tech ซื้อสินค้า จากบริษัท ○ EN Tech ใช้บริการ ตรวจสอบสภาพ รถยนต์ และซ่อม บำรุงรถยนต์จาก บริษัท ▪ <u>ลูกหนี้การค้า</u> บริษัท มียอดลูกหนี้ EN Tech ณ วันสิ้นงวดบัญชี จากการขายและให้บริการ ข้างต้น 	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">0.03</p>	<p style="text-align: center;">0.58</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ EN Tech ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบก๊าซ สำหรับยานยนต์ รวมถึงใช้บริการ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ และซ่อมบำรุง รถยนต์ในราคาและอัตราค่าบริการตาม ราคาตลาดและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้จำหน่ายธุรกิจ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบก๊าซสำหรับรถยนต์ ให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้วในเดือน ธันวาคม 2557 ดังนั้น รายการขายอุปกรณ์ ติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ให้บริการ ตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์จะไม่ เกิดขึ้นอีกในอนาคต 	<p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ เกิดขึ้นในอดีต มีความสมเหตุสมผลและ เป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดย ปกติ เสมือนกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม ในอนาคต จะไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีก</p>

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ ดังกล่าวจำนวน 3.08 ล้านบาท ○ บริษัทฯ ขายสาธารณูปโภค ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า และที่ดินโฉนดเลขที่ 5, 8774, 34567 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่ K Venture ในราคาทุนที่ซื้อสินทรัพย์ มา จำนวน 50.82 ล้านบาทโดยบันทึก กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ ดังกล่าวจำนวน 0.06 ล้านบาท	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ค่าเช่า บริษัทฯ เช่าที่ดินจาก K Venture เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง สถานีบริการ NGV ▪ ลูกหนี้อื่น บริษัทฯ มีค่าเช่าจ่าย ล่วงหน้าจากการเช่าที่ดิน ข้างต้น 	- -	0.002 0.006	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เนื่องจากนายเกียรติได้จำหน่ายที่ดินที่ บริษัทฯ ใช้เป็นที่ตั้งสถานีบริการ NGV ให้แก่ K Venture ทั้งหมดในเดือนธันวาคม 2557 ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการทำ สัญญาเช่าที่ดินกับ K Venture แทน โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินซึ่งตั้งอยู่ โฉนดเลขที่ 6242 ตำบลดอนแดง อำเภอขามเฒ่า วัฒนบุรี จังหวัด กำแพงเพชร ในกรรมสิทธิ์ของ K Venture โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 19 ปี และ 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมี อัตราค่าเช่าที่ดินที่เหมาะสม เป็นไปเพื่อ ประโยชน์ของบริษัทฯ จึงถือได้ว่าการทำ รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>เจ้าหนี้อื่น</u> บริษัทฯ มียอดค้างจ่ายค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสถานีบริการ NGV 	-	0.008	<p>ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2576 ในอัตราค่าเช่า 3,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวไม่มีราคาเช่าเปรียบเทียบ ซึ่งหากอ้างอิงอัตราค่าเช่าต่อเดือนโดยคำนวณจากมูลค่าที่ดินหารด้วยระยะเวลาการเช่า จะเท่ากับประมาณ 16,000 บาทต่อเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินซึ่งตั้งอยู่โฉนดเลขที่ 124347 ตำบลบ้านป่าอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในกรรมสิทธิ์ของ K Venture โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 19 ปี และ 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2576 ในอัตราค่าเช่า 3,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวไม่มีราคาเช่าเปรียบเทียบ ซึ่งอ้างอิงอัตราค่าเช่าต่อเดือนโดยคำนวณจากมูลค่าที่ดินหารด้วยระยะเวลาการเช่า จะเท่ากับประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน 	

15. บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำกัด

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	มูลค่ารายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>รายได้จากการขาย</u> VIC ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ 	-	0.27	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VIC ซื้อป้มีอุตสาหกรรมและอะไหล่จากบริษัทฯ ในราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม (ราคาสินค้า + กำไร) ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับอัตรากำไรที่บริษัทฯ ได้รับจากการจำหน่ายป้มีอุตสาหกรรมให้กับบุคคลภายนอก และมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ▪ VIC ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์จากบริษัทฯ ในราคาตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จำหน่ายธุรกิจติดตั้งอุปกรณ์ระบบก๊าซสำหรับรถยนต์ให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้วในเดือนธันวาคม 2557 ดังนั้น รายการขายอุปกรณ์ติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต 	<p>การทำรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม ในอนาคตจะไม่มีรายการขายอุปกรณ์ติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์อีก</p>

สรุปการค้ำประกันหนี้สินของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าโดยบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

ผู้ค้ำประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1			493.00		
1.1 กรรมการและ ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ วงเงินเบิกเกินบัญชี ▪ หนังสือค้ำประกัน ▪ เลตเตอร์ออฟเครดิต ภายในประเทศ เลตเตอร์ ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท ▪ หนังสือค้ำประกันเพื่อออก สินค้า ▪ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ▪ สัญญาปริวรรตเงินตรา 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ นายเกียรติ ค้ำประกันส่วน บุคคล ▪ จำนวนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนาย เกียรติ 	<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบัน การเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการ ดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข ของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมี ความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการ สนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ใน การดำเนินธุรกิจ</p>
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2			315.00		
2.1 กรรมการและ ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ วงเงินเบิกเกินบัญชี ▪ หนังสือค้ำประกัน ▪ เลตเตอร์ออฟเครดิต ภายในประเทศ เลตเตอร์ ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท ▪ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ▪ สัญญาปริวรรตเงินตรา 4 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ นายเกียรติ ค้ำประกันส่วน บุคคล ▪ จำนำสิทธิในเงินฝากประจำ ในนามบริษัทฯ 	<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบัน การเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการ ดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข ของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมี</p>

ผู้ค้ำประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ล้านดอลลาร์สหรัฐ			ความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการ สนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการ การดำเนินธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 3			793.175		
3.1 กรรมการและ ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ วงเงินเบิกเกินบัญชี ▪ หนังสือค้ำประกัน ▪ เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท ▪ หนังสือค้ำประกัน สำหรับ โครงการวางท่อส่งก๊าซ ธรรมชาติและอุปกรณ์ ควบคุมโรงไฟฟ้าถ่านหิน ▪ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ▪ สัญญาปริวรรตเงินตรา 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ นายเกียรติและนางวัชรภรณ์ ค้ำประกันส่วนบุคคล ▪ จำนำสิทธิในเงินฝากประจำ ในนาม นาย เกียรติ และ นางวัชรภรณ์ ▪ จำนำสิทธิในหุ้นกู้ด้อยสิทธิใน นามนางวัชรภรณ์ 	เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบัน การเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการ ดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข ของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมี ความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการ สนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการ การดำเนินธุรกิจ

ผู้ค้าประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.2 กรรมการ ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง	JVSR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้างสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของ บจ. ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น <ul style="list-style-type: none"> - ทั้วสัญญาใช้เงิน - หนังสือค้ำประกัน - เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท - สัญญาปริวรรตเงินตรา ▪ โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้างสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของ บจ. พีทีทีซี <ul style="list-style-type: none"> - ทั้วสัญญาใช้เงิน - หนังสือค้ำประกัน - เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท - สัญญาปริวรรตเงินตรา 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ นายเกียรติและนางวัชรภรณ์ ค้ำประกันส่วนบุคคล ▪ บริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ค้ำประกัน 	เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

ผู้ค้ำประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 4			420.176		
4.1 กรรมการและ ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ วงเงินเบิกเกินบัญชี ▪ เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท และ/หรือสินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า และ/หรือ เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ ▪ หนังสือค้ำประกัน สำหรับซื้อ-ขายก๊าซ NGV จากปตท. ▪ หนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันซอง, สัญญาต่อ 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ นายเกียรติ ค้ำประกันส่วนบุคคล ▪ จำนวนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายเกียรติ ▪ จำนำสิทธิในเงินฝากประจำในนามบริษัทฯ 	เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

ผู้ค้าประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		<p>หน่วยราชการ, รัฐวิสาหกิจ และเอกชน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ เงิน Term Loan สำหรับดำเนินการสถานีบริการ NGV ▪ หนังสือค้ำประกัน สำหรับสัญญาในโครงการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และจุดพักรถ ▪ หนังสือค้ำประกัน สำหรับซื้อ-ขายก๊าซ NGV จาก ปตท. ▪ สัญญาปริวรรตเงินตรา ▪ วงเงินฟลีตการ์ด 			
4.2 กรรมการ ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และ กิจการร่วมค้า	JVSR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือค้ำประกัน 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ นายเกียรติ ค้ำประกันส่วนบุคคล ▪ บริษัทฯ และ JVSR ค้ำประกัน ▪ จำนวนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายเกียรติ 	

ผู้ค้าประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
4.3 กรรมการ ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และ กิจการร่วมค้า	JVEPC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือค้ำประกัน 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ นายเกียรติ ค้ำประกันส่วนบุคคล ▪ บริษัทฯ และ JVEPC ค้ำประกัน ▪ จำนำสิทธิในเงินฝากประจำในนามบริษัทฯ 	

14.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แบ่งการทำการรายการออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. รายการธุรกิจปกติ เช่น การซื้อขายสินค้าเพื่อประกอบกิจการ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด โดยบริษัทฯ มีการกำหนดราคาที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำการรายการกับบุคคลอื่นๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การเช่าที่ดิน การเช่าพื้นที่สำนักงานและเก็บสินค้า การจ้างบริหาร (outsourcing) และการรับบริการสาธารณูปโภค เป็นต้น ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด
3. รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการค้ำประกัน เป็นต้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด

14.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำการรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายและขั้นตอนการทำการรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเพื่อให้การทำการรายการเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

14.4.1 การทำการรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำการรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การซื้อขายสินค้า การเช่าที่ดิน การเช่าพื้นที่สำนักงานและเก็บสินค้า การรับบริการสาธารณูปโภค เป็นต้น จะต้องมิใช่ข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กับการทำการรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลทั่วไป หรือการทำการรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำการรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ โดยได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายการสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำการรายการเกี่ยวโยงกัน

14.4.2 การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และหากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14.5 นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่ยังคงมีการทำรายการต่อไปในอนาคต ได้แก่ การซื้อขายสินค้า การเช่าที่ดิน การเช่าพื้นที่สำนักงานและเก็บสินค้า และการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับรายการระหว่างกันดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยสำหรับการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินได้มีมติในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 พิจารณาอนุมัติอัตราดอกเบี้ยระหว่างกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่บริษัทฯ อาจหรือไม่อาจกระทำได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

หากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีบุคคลผู้มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย